



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลพรหมคีรี อำเภอพรหมคีรี
ที่ นศ ๐๐๒๗.๓๐๔(๐๒)/๑๕ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอชี้แจงปัญหาในการปฏิบัติงาน

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมคีรี

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ได้รับแจ้งจากผอ.รพ.พรหมคีรีว่านางมณฑนา กาญจนดี อายุ ๓๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๘๕/๒ ม.๕ ต.พรหมโลก อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ได้แจ้งกับผอ.รพ.พรหมคีรี ว่าได้รับความเสียหายจากเจ้าหน้าที่ที่ลงเยี่ยมบ้านเรื่องการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง (จังหวัดชลบุรี) ที่เผยแพร่รูปถ่ายระหว่างเยี่ยมบ้านลงใน FB ทำให้ได้รับความเสียหาย อยากให้หาตัวคนทำมาลงโทษจึงขอชี้แจงดังนี้
เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๔ ได้รับทราบจากการรายงานของ อสม.ว่านางมณฑนา กาญจนดี พร้อมลูก ได้เดินทางมาจากชลบุรีกลับมาบ้านพัก ม.๕ ต.พรหมโลก อสม.ไปวัดไข้และขอให้กักตัว ๑๔ วัน แต่ผู้ถูกกักตัวไม่
อยากให้ อสม.ไปปฏิบัติหน้าที่ คำว่า อสม. ทำให้ อสม.ไม่กล้าไปเยี่ยมและขอข้อมูล อสม.รายงานมายังเจ้าหน้าที่ที่
รับทราบเดินทางไปพบปะพูดคุย ทำความเข้าใจ ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. ได้มอบ
ปรอทวัดไข้ไว้ให้ ถ่ายรูปร่วมกัน ให้ใบคำแนะนำไว้พร้อมให้รายงานเรื่องไข้และอาการทางไลน์ทุกวัน

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. นางมณฑนา กาญจนดี โทรมาที่ผู้รับผิดชอบงาน
ระบาด คุณปริยานุช มุ่ย เจ้าหน้าที่แจ้งหัวหน้ารับทราบ ได้โทรหาสอบถามเรื่องราวผู้ที่ถูกกักตัวพร้อมบอกว่าจะ
สอบถามให้และจะแจ้งให้ทราบในวันรุ่งขึ้น

ข้าพเจ้าแจ้งให้ผู้รับผิดชอบหมู่ที่ ๕ คุณจันทร์ทิมา สุดสมบูรณ์ทราบและสอบถาม อสม.หมู่ ๕ ว่ามีใครส่งต่อ
รูปถ่ายใน FB หรือไม่ อสม.แจ้งว่าไม่มี

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.ข้าพเจ้าได้แจ้งให้ ผอ.รพ.ทราบเรื่องดังกล่าวพร้อมกับขอ
อนุญาตประชุม อสม.ม.๕ เพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ สรุปไม่มี อสม.คนใดส่งต่อภาพถ่ายนอกกลุ่ม ข้าพเจ้าได้ย้ำเรื่อง
การส่งข้อมูลต่างๆให้ อสม.รับทราบ และกลับมาแจ้งโรงพยาบาลและจะแจ้งคุณมณฑนา กาญจนดี ทราบต่อไป

เมื่อกลับมาถึงโรงพยาบาล ผอ.รพ.แจ้งให้ทราบว่า คุณมณฑนา กาญจนดี มาพบ ผอ.รพ.แล้ว ผอ.ให้ตาม
ผู้เกี่ยวข้องและเชิญท่านสาธารณสุขอำเภอเข้าร่วมประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

เวลา ๑๕.๐๐ น. ทีมที่เกี่ยวข้องนำโดย ผอ.รพ.พรหมคีรี สาธารณสุขอำเภอพรหมคีรี อสม.ม.๕ จนท.
ควบคุมโรค พี่เลี้ยง อสม. หน.กลุ่มงานการจัดการทั่วไปได้ลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจกับคุณมณฑนา กาญจนดี
จนเข้าใจแล้วจึงเดินทางกลับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นิตยาณี งาม

(นางสาวเพ็ญพรรณ งาม)

หัวหน้ากลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

130 น. ผอ. รพ. พรหมคีรี
- ผอ. รพ. พรหมคีรี

ด/ค

ทราบ (ทั้งที่ มี เรียบ HR, RM
มี ผอ. รพ. พรหมคีรี
ด/ค

(นายเฉลียว ผอ.ญกัย)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพรหมคีรี